

เยาวชนหนุ่มสาว ในยุคสมัยของท่านนบี
คือลัลลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม

[ไทย - Thai - تايلاندي]

มุหัมมัด อาดีล ฟาริส

แปลโดย : ซุฟอัม อุษมาน

ที่มา : เว็บไซต์ www.islamselect.net

2013 - 1434

IslamHouse.com

الشباب في السيرة النبوية

« باللغة التايلاندية »

محمد عادل فارس

ترجمة: صافي عثمان

المصدر: موقع المختار الإسلامي www.islamselect.net

2013 - 1434

IslamHouse.com

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

เยาวชนหนุ่มสาว

ในยุคสมัยของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

เยาวชนคือเสาหลักแห่งความเจริญรุ่งเรือง เป็นกลุ่มคนที่ครอบครองคุณลักษณะแห่งความมุ่งมั่น กล้าหาญ ต่อสู้ และเสียสละ

ในอดีต เยาวชนเคยเป็นคนรุ่นแรกๆ ที่แบกรับหน้าที่ในการตะอวดฮุสซูนอิสลามและปกป้องพิทักษ์ศัฟหฺรุม เพราะบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ส่วนใหญ่ที่ยอมรับศรัทธากับท่านล้วนแต่เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาว ในขณะที่บรรดาผู้อาวุโสหรือวัยชุกกลับปฏิเสธท่าน!!

ท่านอับู หัมซะฮฺ ฮัล-คอรินีย์ ได้กล่าวว่า “บรรดาเศาะหาบะฮฺส่วนใหญ่ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไม่ได้เป็นใครที่ไหนเลยนอกจากเยาวชนคนหนุ่มสาวมิใช่หรือ?”

ในขณะที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้นับจำนวนประเภทผู้ที่อัลลอฮ์จะทรงให้ร่วมเงาของพระองค์ในวันกิ

ยามะฮุ ซึ่งหนึ่งในจำนวนคนเหล่านั้นก็คือ “คนหนุ่มที่เติบโต
ขึ้นมาด้วยการเชื่อฟังอัลลอฮ์”

เมื่อเราอ่านชีวประวัติบรรดาเศาะหาบะฮ์ของท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เราจะพบว่าพวกเขาส่วนใหญ่เป็น
เยาวชนหนุ่มสาว สังเกตดูสิว่าท่านอับู บักรุ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ
ซึ่งเป็นเศาะหาบะฮ์อาวุโส นั่น ท่านรับอิสลามตอนอายุ 38 ปี
เพราะฉะนั้นเศาะหาบะฮ์ท่านอื่นๆ ที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าจะมีอายุ
เท่าใดกัน อาทิเช่น ท่านอะลีญ์, สะอัด, อัส-ซุเบรฺ, อับู ญุนดุล,
อับู บะศิรฺ, อัล-หะสัน, อัล-หุเซน, อัลสมาว์ ... ฯลฯ

เพียงพอแล้วที่ยืนยันในเรื่องนี้ ถ้าหากว่าเราได้อ่าน
หนังสือสี่เราะฮ์ของอิบน์ หิซาม ที่จะทำให้เราได้รู้ว่าบรรดา
เยาวชนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญเพียงใดในการทำหน้าที่เผยแพร่
สารอิสลามและต่อสู้เพื่อหนทางของอัลลอฮ์

ในหนังสือของท่านตอนหนึ่งมีว่า “ท่านนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อนุญาตให้คนหนุ่มสาวออกทำสงครามอุหุด
จำนวนหนึ่ง คือ สะมุเราะฮ์ บิน ญุนดُب และ รอฟีอฺ บิน เคาะ
ดีจญ์ จากเผ่าหะริษะฮ์ ขณะที่ทั้งสองคนมีอายุเพียง 15 ปี ตอน
แรกท่านไม่รับสองคนนี้ แต่มีคนกล่าวว่กับท่านว่า รอฟีอฺนั้น

แม่ธนุ ท่านจึงอนุญาตให้ พอท่านรับรองฟิอุก็มีคนบอกกับท่าน ว่า ใ้อท่านรอซูล แท้จริงสะมุเราะฮ์นั้นประสงค์ต่อผู้ชนะรอฟิอุ ท่านจึงรับเขาอีกคน ครั้งนั้นท่านนบีไม่ได้อนุญาตให้กับอุสามะฮ์ บิน ซัยดุ, อับดุลลอฮ์ บิน อุมร์ บิน อัล-ค็อฏฏอบ, ซัยดุ บิน ซา บิต, อัล-บَّرรอฮ์ บิน อาซิบ, อัมรุ บิน หัซม์, อุสัยด์ บิน หุฎัยรฺ แต่ท่านอนุญาตให้เด็ก ๆ เหล่านี้ในสงครามค็อนดัก ซึ่งตอนนั้น พวกเขาเหล่านี้มีอายุได้แค่ 15 ปีเท่านั้น”

มาลองศึกษาประวัติของบรรดาเศาะหาบะฮ์บางคนที่เป็นเยาวชนเหล่านี้กัน

อะลี๋ย บิน อบี ฏอลิบ เราะะฎิยัลลอฮุอันฮุ

ท่านอะลี๋ย เริ่มเข้ามาอยู่ในการดูแลของท่านนบี ค็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสَّلَام เมื่ออายุได้ 6 ขวบ ได้เรียนรู้ มารยาทต่างๆ อันสูงส่งกับท่านนบี ในขณะที่วะหฺยฺลงมาครั้ง แรกท่านมีอายุได้ 10 ขวบ และเป็นคนแรกๆ ที่รับศรัทธา ในวัย เด็กท่านไม่เคยผ่านเรื่องเหลวไหลไร้สาระ นับประสาอะไรกับ การเคารพรูปเจี๊วด .. อัลลอฮุได้ทรงเลือกให้ท่านได้ใกล้ชิดเป็น

สหายของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บนหลัก
เอกภาพแห่งเตาฮีด ความบริสุทธิ์ และความสูงส่ง

ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของอิสลาม ท่านอะลีได้คอยเป็น
เพื่อนของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพื่อหลบไปยัง
ซอกเขาต่างๆ ในมักกะฮ์เพื่อละหมาดร่วมกัน ให้ห่างจากสายตา
ของพวกกุร็อยซุ

ท่านจะรู้เรื่องราวอันเป็นรายละเอียดของชีวิตท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อย่างดี จึงรักและชื่นชมถูกใจ
ท่านนบีมาก อัลลอฮ์ทรงประทานให้ท่านมีหัวใจที่สะอาด
ปัญญาที่กว้างขวาง ความจำที่ดีเยี่ยม และความฉลาดหลัก
แหลมที่เปี่ยมด้วยไหวพริบ

ท่านเป็นคนที่คุ้นกับความสมถะและชีวิตเรียบง่าย
แม้กระทั่งหลังจากที่ได้แต่งงานกับฟาฏิมะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา
แล้วก็ตาม นางเคยร้องเรียนถึงร่องรอยความเหนื่อยยากของ
การที่ต้องบดแบ่งเอง และเมื่อมีข่าวว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ได้รับทาสมาคนหนึ่ง นางก็เลยไปขอทาสนั้น
เพื่อให้มาเป็นคนรับใช้ แต่ท่านนบีก็กลับมาหาอะลีและฟาฏิ
มะฮ์พร้อมกับกล่าวกับทั้งสองว่า “จะให้ฉันบอกพวกเจ้าถึงสิ่งที่

ดีกว่าเรื่องที่เจ้าสองคนขอจากฉันใหม่ ? เมื่อใดที่เจ้าสองคนจะ
เข้านอนให้กล่าวตักบีรฺ (อัลลอฮฺอักบารฺ) 34 ครั้ง กล่าวตัสบีหฺ (สุบ
หานัลลอฮฺ) 33 ครั้ง และกล่าวตะหุมีด (อัลหัมดุลิลลาฮฺ) 33
ครั้ง” (บันทึกโดยอะหฺมัด, อัล-บุคอรี และมุสลิม)

ในสงครามค็อยบารฺ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้กล่าวประกาศว่า “ฉันจะมอบธงนี้ให้กับชายคนหนึ่ง
ที่รักอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์” และท่านก็มอบธงนั้นให้กับ
ท่านอะลี และอัลลอฮฺก็ทรงทำให้ท่านประสบความสำเร็จใน
การพิชิตค็อยบารฺ (บันทึกโดย อะหฺมัด, มุสลิม และอัต-ติรมิซีย์)

ก่อนหน้านั้น ในเหตุการณ์ฮิจญ์เราะฮฺหรือการอพยพ
ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผู้เสียสละที่ยอมนอน
บนเตียงของท่านนบีแทนตัวท่านก็คืออะลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ
ซึ่งขณะนั้นมีอายุได้ 23 ปี ท่านยอมที่จะเสี่ยงตัวเองต่อการถูก
ฆ่าและความโกรธแค้นของพวกกุร็อยชฺ อัลลอฮฺจึงได้ทรงตอบ
แทนให้เกียรติท่านหลังจากนั้นโดยทรงให้ท่านได้คู่เคียงกับฟาฏี
มะฮฺบนเตียงนอนด้วยการแต่งงานกับนาง

ในสงครามบะดัรฺ ท่านเป็นหนึ่งในสามคนที่ออกมา
ประลองการต่อสู้กับพวกศัตรู ซึ่งตัวแทนของกองทัพมุสลิมนั้น

ประกอบด้วย อะลีย์, หัมซะฮฺ อาของท่านอะลีย์ และ อุบัยดะฮฺ บิน อัล-หาริษ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านอะลีย์เอง และท่านอะลีย์ก็สามารถปลิดชีวิตคู่ต่อสู้ของท่านลงได้ นั่นคือ ชัยบะฮฺ บิน เราะบิอะฮฺ

ในสงครามค็อนดัก ท่านได้ประลองกับอัมรฺ บิน วัดัด อัล-อามิรียฺ ซึ่งเป็นทหารเอกร่างใหญ่ในกองทัพฮุศัยฟะฮฺ และท่านก็ปลิดชีวิตเขาลงได้ อัมรฺผู้นี้เคยร่วมสงครามบัตร์และเคยสาบานว่าจะไม่ทาน้ำมันที่เส้นผมตัวเอง(หมายถึงจะไม่ยอมให้ชีวิตอย่างมีความสุขสำราญ)จนกว่าจะได้ฆ่าอัมมฺมัด !!!

ท่านอะลีย์ได้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่บรรดาเคาะลีฟะฮฺทั้งสามท่าน คือ อับดุลอะซีซ บิน อับดุลมุลิก และอุษมาน ในยุคสมัยการปกครองของทั้งสาม ท่านเป็นทั้งที่ปรึกษา เสนาบดี และผู้ช่วยที่คอยสนับสนุนค้ำจุนงานของเคาะลีฟะฮฺ ท่านอุมัรฺ เคยกล่าวว่า “ถ้าไม่มีอะลีย์ อุมัรฺยอมต้องล้มแน่แล้ว” !

ท่านอะลีย์เป็นผู้ที่รู้กันว่ามีความฉลาดหลักแหลมอย่างพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องการพิพากษา(เกาะฎอฮ์) ท่านเป็นคนที่วาตะอะฉานหาคนเทียบยาก เป็นคนที่สามารถใช้สำนวนภาษา

สูงส่ง ชำนาญในการปราศรัยที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวหาที่
เปรียบไม่ได้ และยังมีความกล้าหาญชาญชัยจนเป็นที่รำลือ

ท่านรอสูล คือลัลลอลฮุอะลัยฮิวะลัลลัม ได้มอบหมาย
แต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้พิพากษาประจำเมืองเยเมน ท่านเป็นคนที่ม
นิตยสมณะ ใจบุญ เอื้ออารี และสำนึกในบุญคุณของพระองค์
อัลลอลฮุ ท่านเสียชีวิตโดยถูกฆ่าด้วยน้ำมือฆาตกรที่ชื่อ อับดุล
เราะห์มาน บิน มุลญัม ในเมืองกูพะฮุ

อับดุลลอลฮุ บิน อุมร์ เราะะฎิยัลลอลฮุอันฮุมา

ท่านเกิดก่อนเหตุการณ์ฮิจญ์เราะฮุเป็นเวลา 10 ปี และ
ได้อพยพไปยังมะดีนะฮุพร้อมๆ กับอุมร์ผู้เป็นบิดาของท่าน มี
คุณลักษณะไม่ต่างจากบิดาคือ แข็งแรง ฉลาด มุ่งมั่นในการหา
ความรู้และปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบี คือลัลลอลฮุอะ
ลัยฮิวะลัลลัม

อิบนุ อุมร์ พยายามที่จะเข้าร่วมรบในสงครามบะดร์ แต่
ท่านนบี คือลัลลอลฮุอะลัยฮิวะลัลลัม ก็ไม่ได้อนุญาตเนื่องจาก
อายุยังน้อย เช่นเดียวกับในสงครามอุฮุด แต่ท่านได้อุญาตให้
เข้าร่วมสงครามค็อนดัก และหลังจากนั้นมาอิบนุ อุมร์ ก็ไม่เคย

พลาดสงครามอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียว ท่านได้ร่วมรบในสงคราม
อัล-ยัรमुก, อัล-กอดิสียะฮฺ, ญะเลาลาห์, สงครามเปอร์เซีย และ
การพิชิตอียิปต์

ท่านเป็นผู้ที่องำหะดีษจำนวนมากเป็นลำดับที่สองใน
จำนวนเศาะหาบะฮฺทั้งเจ็ดคนที่ที่องำหะดีษมากที่สุด และยังเป็น
เป็นคนเอื้ออารีใจถึงมือถึงอีกด้วย

ในบั้นปลายชีวิตท่านได้เสียดวงตาไป และเสียชีวิตขณะ
มีอายุได้ 84 ปี

อัซ-ซุเบรฺ บิน อัล-เอาวาม เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ

ท่านรับอิสลามเมื่ออายุได้ 16 ปี เป็นหนึ่งในจำนวน หะ
วารีย์ คนสนิทผู้พิทักษ์ท่านนบี ศ็อลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
และเป็นลูกพี่น้องลูกน้องของท่านนบีเอง (เป็นลูกของเศาะฟี
ยะฮฺ อาหฺญิงของท่านนบี) เป็นบุคคลแรกที่ชักดาบต่อสู้ใน
หนทางของอัลลอฮฺ เป็นนักรบที่กล้าหาญชาญชัย ไม่เคยพลาด
การสงครามแม้แต่ครั้งเดียว ท่านจะตั้งชื่อลูกๆ ของตัวเองด้วย
ชื่อของบรรดาชะฮีดที่เสียชีวิตในสงคราม

ตอนที่รับอิสลามท่านถูกทรมานจากอาของท่านเอง เพื่อให้เลิกเป็นผู้ศรัทธา แต่ท่านก็อดทนและประกาศว่า “ฉันจะไม่กลับไปสู่กุฟรฺอีกเด็ดขาด” และท่านก็ได้ร่วมอพยพไปอบิสลียะนีด้วย

บนหน้าอกของท่านเต็มไปด้วยรอยที่เหมือนดวงตา เป็นร่องรอยจากการถูกแทงด้วยดาบและดอกธนู

ในสงครามบะดร์ท่านได้ปลิดชีวิตอาของท่านเองที่เป็นศัตรูของอิสลาม นั่นคือ เนาฟัล บิน คุวัยลิด บิน อะลัด

ในสงครามอุหุด และสงครามเผ่ากุร็อยเซาะฮฺ ท่านนบีมุฮัมมัดคือลัลลอฮุอะลัยฮิวะสَّلَام ได้กล่าวกับท่านว่า “ฉันขอไถ่เจ้าด้วยบิตามารดาของฉัน” !

ในสงครามค็อนดัก ท่านนบีมุฮัมมัดคือลัลลอฮุอะลัยฮิวะสَّلَام ได้ถามบรรดาเศาะหาบะฮฺว่า “ใครจะเป็นคนไปสืบข่าวของศัตรูมาให้ฉัน?” อັซ-ซุเบรฺได้รับปากอย่างทันทีทันใดและชี้มือไปลอบสืบข่าวมาให้ ท่านนบีมุฮัมมัดได้ถามอย่างนี้ถึงสามครั้ง และทุกครั้งอັซ-ซุเบรฺก็เป็นผู้รับปากทำหน้าที่ดังกล่าว จนท่านนบีมุฮัมมัดคือลัลลอฮุอะลัยฮิวะสَّلَام ได้กล่าวว่า “นบีมุฮัมมัดทุกคนนั้นมีคน

สนธิที่คอยพิทักษ์ปกป้องเขา และคนสนิทของฉันคืออัช-ซูเบร”
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีห์ และมุสลิม)

ท่านเป็นคนกล้าหาญซึ่งหาคนเทียบได้ยาก ในการบุก
ปะทะเข้าไปท่ามกลางกองทหารศัตรู ในสงครามหุญญุ, อัล-ยร
มูก และ อัล-ยะมามะฮฺ ท่านเป็นคนที่มีความกล้าหาญใหญ่หลวงใน
การพิชิตป้อมปราการบาบิโลน และช่วยเหลืออัมรฺ บิน อัล-อาศ
ในการพิชิตอียิปต์

ท่านเป็นคนใจบุญสุนทาน และบริจาคเพื่อการต่อสู้ใน
หนทางของอัลลอฮฺอย่างมากมาย

ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยในตัวท่านอัช-ซูเบรด้วยเทอญ

อัสมาห์ บินตุ อบี บักรฺ เราะะฎิยัลลอฮุอันฮุม่า

สตรีนักรู้ที่ได้รับการขนานนามว่า ซาตุณนิฏอ์ก็ฮฺยฺนุ
เป็นบุตรพี่ของเศาะหาบะฮฺ(อับู บักรฺ), หลานของเศาะหาบะฮฺ,
ภรรยาของเศาะหาบะฮฺ(อัช-ซูเบร), แม่ของเศาะหาบะฮฺ(อับ
ดุลลอฮฺ) และพี่สาวของเศาะหาบียะฮฺ(อาอิชะฮฺ ภรรยาของ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัย
บรรดาท่านเหล่านี้ทุกคนด้วยเทอญ

ท่านหญิงอัสมาอีร์รับอิสลามตอนอายุได้ 14 ปี ซึ่งไม่มีใครรับอิสลามก่อนหน้าท่านนอกจากเศาะหาบะฮ์และเศาะหาบิยะฮ์แค้สิบหกคนเท่านั้น(หมายถึงว่าท่านหญิงอัสมาอีร์เป็นคนลำดับที่สิบเจ็ด)

ตอนที่แต่งงานกับอัซ-ซุเบรนั้น เขายังเป็นคนที่ยากจน อัสมาอีร์จึงต้องคอยช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระในครอบครัว จนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ประทานวิสกี้และความมั่งมีแก่อัซ-ซุเบร กลายเป็นหนึ่งในจำนวนเศาะหาบะฮ์ที่ร่ำรวยขึ้นมาหลังจากนั้น

ขณะที่อพยพไปยังเมืองมะดีนะฮ์ อัสมาอีร์กำลังตั้งครุรรภ์บุตรของนาง และเมื่อถึงกุบาก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายและตั้งชื่อ ว่าอับดุลลอฮ์ เด็กคนนี้จึงถือว่าเป็นทารกคนแรกของชาวมุฮำญริรในมะดีนะฮ์ และสิ่งแรกที่เข้าไปยังท้องของอับดุลลอฮ์ก็คือ น้ำลายของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพราะท่านได้ทำพิธีเปิดปากเขาและขอดูอาอีให้กับเขา

อัสมาอีร์เป็นคนใจบุญที่ร่ำรวยและถูกกล่าวขานมาก นางไม่เคยเก็บอะไรไว้กับตัวจนถึงรุ่งเช้าเลย

นางเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมและเสียสละ เมื่อครั้งที่อนุบักรู บิดาของนางอพยพไปพร้อมกับท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮ์

สุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านเอาทรัพย์สินติดตัวไปหมด ซึ่งมีจำนวนถึงหกพันดริฮัม และไม่ได้เหลืออะไรไว้ให้กับครอบครัวเลย เมื่ออนุ กุหาพะฮุ พ่อของอนุบักรุซึ่งเป็นปู่ของนางทราบข่าวดังกล่าว (ซึ่งตอนนั้นอนุ กุหาพะฮุยังไม่ได้รับอิสลาม) ก็ได้มายังบ้านของอนุบักรุและกล่าวว่า “ขอสาบานด้วยอัลลอฮุ แท้จริงฉันคิดว่าพ่อของพวกเจ้าได้ทำร้ายพวกเจ้าด้วยสมบัติของเขา หลังจากที่เคยทำให้พวกเจ้าเจ็บปวดด้วยตัวของเขามาแล้ว” อัลฮมาอ์จึงกล่าวตอบไปว่า “ไม่เลย ใ้ปู่ของข้า แท้จริงท่านพ่อได้เหลือสมบัติไว้กับพวกเราด้วย” จากนั้นนางก็เอาเม็ดกรวดมาใส่ตรงช่องผนังที่เคยใช้เก็บสมบัติแล้วหาผ้ามาปิดไว้ เสร็จแล้วก็ดึงมือปู่ของนางซึ่งเป็นคนตาบอดมาให้ลองจับคลำดูแล้วถามว่า “ดูสิ ท่านพ่อเหลือสมบัติให้เราไว้มากแค่ไหน?”

เรื่องอันเป็นที่เล่าขานของนางก็คือ การที่นางแบกถุงสัมภาระอาหารให้กับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ขณะที่ท่านอยู่บนเส้นทางแห่งการฮิจญ์เราะฮุฮ์ ตอนที่นางจะผูกถุงสัมภาระและหาเชือกที่เหมาะสมไม่เจอ จึงได้ฉีกผ้าคาดเอวของนางเป็นสองส่วน อันหนึ่งใช้ผูกยามอีกอันใช้ผูกภาชนะใส่น้ำ นางจึงได้ชื่อเป็นที่กล่าวขานว่า ผู้หญิงที่มีผ้าคาดเอวสองอัน

อัลมาร์ทเสียชีวิตเมื่ออายุครบ 100 ปี โดยที่ฟันหรือกราม
ของนางไม่ได้หักเลยแม้เพียงซี่เดียว และสติของนางก็ยังคงปกติ
สมบูรณ์ไม่เคยเลอะเลือนเลยแม้จะอายุมากถึงร้อยปีก็ตาม

สะอัด บิน อบี วักกอส เราะฆิยัลลอฮ์อันสุ

ท่านเป็นหนึ่งในจำนวนคนที่รับอิสลามในช่วงต้นๆ และ
เป็นหนึ่งในสิบคนที่ได้รับการแจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์ เป็น
วีรบุรุษแห่งสงครามอัล-กอดีลียะฮ์ และเป็นผู้พิชิตเมืองอัล-
มะดาอิน เมืองหลวงของเปอร์เซียขณะนั้น

ท่านรับอิสลามขณะอายุ 17 ปี ไม่เคยหันเหไปยุ่ง
เกี่ยวกับเรื่องไร้สาระที่เด็กหนุ่มในวัยเดียวกันชื่นชอบ แต่ท่านจะ
ชอบهلลานูและฝึกฝนการยิงธนู

ตอนที่รับอิสลาม ท่านได้รับบททดสอบที่หนักหน่วง
ท่านเล่าให้ฟังด้วยตัวเองว่า “ฉันเป็นคนทีคอยดูแลแม่อย่างดี
มาก เมื่อฉันรับอิสลามแม่ได้พูดกับฉันว่า ‘โอ้ สะอัด ศาสนา
อะไรกันที่เจ้าอุทริขึ้นมา? เจ้าต้องละทิ้งศาสนาของเจ้า
ไม่เช่นนั้นฉันจะไม่กินไม่ดื่มอะไรเลย จนฉันตายไป แล้วคนก็จะ
ได้โจษขานกันว่าสะอัดได้ฆ่าแม่ของตัวเอง’ รุ่งเช้าแม่ก็ทำตามที

พูดและมีสภาพอ่อนแรงเพราะหิว ฉันจึงพูดกับนางว่า ‘โอ้แม่เอ๋ย ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ แม่เองก็รู้ไม่ใช่หรือว่า ถ้าแม่มีถึงร้อยชีวิต และแม่ก็ตายแล้วพันครั้งแล้วครั้งเล่าจนครบร้อยครั้ง ฉันก็จะไม่ละทิ้งศาสนาฉัน เพราะฉะนั้น ถ้าแม่อยากกินก็จงกินเสียหรือถ้า ไม่อยากกินก็ตามใจเถิด’ เมื่อฟังเช่นนั้นแล้ว นางก็กลับมากินอาหารอีกครั้ง” (บันทึกโดย อะหมัด, มุสลิม และ อัล-ติรมิซีย์)

สะอัด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เสียสละทั้งชีวิต เวลา และสมบัติ เพื่อการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ

ท่านเป็นคนแรกที่ยิงธนูเพื่อสงครามในอิสลาม เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับดุอาอ์จากอัลลอฮฺ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ขอดุอาอ์ให้กับท่านว่า “โอ้ อัลลอฮฺ ขอทรงตอบรับแก่สะอัดเมื่อเขาขอดุอาอ์ต่อพระองค์” (บันทึกโดย อัล-ติรมิซีย์ และ อัล-หาคิม โดยกล่าวว่า เป็นหะดีษเศาะฮี้หฺ ท่านอัซ-ชะฮะบีย์ ก็เห็นด้วย)

มีรายงานว่ามีชายคนหนึ่งสาบานและกล่าวหาเท็จต่อท่านในสมัยการปกครองของอุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ซึ่งตอนนั้นสะอัดได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองกุพะฮฺ สะอัดจึงได้ขอดุอาอ์ว่า “โอ้ อัลลอฮฺ หากชายคนนี้พูด

โกหก ขอพระองค์ทำให้เขามีอายุยาว ให้เขาอยากจนอย่าง ยาวนาน และให้เขาต้องพบกับการทดสอบที่เป็นพิตนะสุ” เมื่อ เวลาผ่านไปชายคนนั้นจึงพูดกับตัวเองว่า “คนเฒ่าที่ถูกทดสอบ โดนดูอาห์ของสะอัด” ซึ่งบั้นปลายชีวิต ชายเฒ่าคนนั้นมีอายุ มากถึงขนาดคิ้วตกลมปากปิดดวงตาทั้งสอง และคอยเดินไปตาม ถนนเพื่อหาเรื่องเกี่ยวผู้หญิงไปวันๆ (บันทึกโดย อัล-บุคอรี)

สะอัดได้ร่วมรบในสงครามทั้งหมดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และได้แสดงฝีมืออย่างเยี่ยมยอด

ในสงครามบะดัร์ ท่านคอยยิงธนูอยู่ต่อหน้าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เมื่อวางธนูในคืนก็กล่าวขอดูอาห์ ว่า “โอ้ อัลลอฮฺ ขอทรงเขย่าให้เท้าของพวกเขาหวั่นไหว ให้หัวใจ ของพวกเขาหวาดกลัว ขอทรงจัดการพวกเขา ขอทรงจัดการ พวกเขา” ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ะกล่าวรับว่า “โอ้ อัลลอฮฺ ขอทรงตอบรับดูอาห์ของสะอัดด้วย”

ในสงครามอุฮุด ท่านเป็นคนหนึ่งที่ปักหลักมั่นคง พร้อมๆ กับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านนบีจะ เป็นคนคอยยื่นลูกธนูให้และกล่าวกับสะอัดว่า “จงยิงธนูไป ขอ ไถ่เจ้ากับบิดามารดาของข้า” จนกระทั่งถึงขนาดว่าบางครั้ง

ท่านนบีก็ยื่นลูกธนูที่ปราศจากหัวธนูให้ และกล่าวกับท่านว่า “จงยิงธนูกับสิ่งนี้ไป” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์และมุสลิม)

ในทุกสงครามสะอาดจะเป็นอย่างนั้น ทั้งในสมัยของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หรือสมัยท่านอับู บักร และ อุมัรฺ เราะฎียัลลอฮุอันฮูมา แต่ว่าสงครามอันยิ่งใหญ่ที่ทุกครั้งเมื่อพูดถึงมันก็ต้องนึกถึงสะอาดก็คือสงครามอัล-กอดิสิยะฮฺ ที่ท่านได้นำทัพไปต่อสู้อั้วกเปอร์เซีย ท่านลงมือจัดทัพ โดยทุกๆ ลิบคนจะให้มีผู้เชี่ยวชาญหนึ่งคน ให้คนที่เป็นรุ่นอาวุโสเป็นผู้ถือธงรบ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการชี้ขาดและแบ่งทรัพย์เชลย ผู้รับผิดชอบในการให้อิวัตตักเตือน ให้มีล่ามแปลที่ชำนาญภาษาเปอร์เซีย มีเสมียนจดบันทึก มีสายลับ มีกลุ่มที่คอยลาดตระเวนโจมตี และนักทูตที่คอยเจรจา

สงครามอัล-กอดิสิยะฮฺใช้เวลาจนถึงสามวัน กองทัพมุสลิมต้องประสบกับการจู่โจมอย่างหนักจากพวกเปอร์เซีย จนเสียชีวิตในสมรภูมิมากถึงหนึ่งในสี่ของจำนวนทหาร แต่สุดท้ายก็ได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งจำนวนทหารมุสลิมมีทั้งหมดสามหมื่นห้าพันคน ในขณะที่กองกำลังของเปอร์เซียมีมากถึง

หนึ่งแสนสองหมื่นคนเดียว หลังจากนั้นสะอัดก็ได้พิชิตเมือง
มะดาอินในสงครามอีกสมรภูมิหนึ่ง

เมื่อท่านจะเสียชีวิต ขณะนั้นท่านกลับมาอยู่ที่เขตอัล-
อะกิกไม่ไกลจากตัวเมืองมะดีนะฮฺ ท่านบอกให้นำเอาเสื้อขน
สัตว์เก่าๆ ตัวหนึ่งออกมา และกล่าวว่า “จงห่อศพฉันด้วยเสื้อนี้
เพราะมันเป็นเสื้อที่ฉันใช้รบกับพวกมุชริกีนในสงครามบะดร์
แท้จริง ที่ฉันเก็บซ่อนมันไว้ก็เพราะว่าจะได้ใช้มันในวันนี้..” ศพ
ของท่านถูกฝังที่สุสานบะกือ ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานท่านด้วย
เทอญ

อับดุลลอฮฺ บิน อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม่า

ท่านถือกำเนิดก่อนการฮิจญ์เราะฮฺเป็นเวลา 3 ปี ขณะที่
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เสียชีวิตนั้น อิบน์ อับบา
สมีอายุไม่เกิน 13 ปีบริบูรณ์ แต่ทว่าท่านกลับเป็นผู้ที่ได้ท่องจำ
หะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จำนวนถึง
1660 หะดีษด้วยกัน และอยู่ในลำดับที่ห้าจากเศาะหาบะฮฺเจ็ด
คนที่ท่องจำหะดีษมากที่สุด

ตอนคลอดใหม่ ๆ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คือผู้ที่ทำพิธีเปิดปากอิบну อับบาส ดังนั้น สิ่งแรกที่ตกลงท้องของเด็กผู้นี้ก็คือ น้ำลายอันบริสุทธิ์ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ อิบну อับบาส ได้ทำหน้าที่รับใช้อยู่กับท่านนบี คอยเตรียมน้ำละหมาดให้กับท่าน ละหมาดข้าง ๆ ท่าน และชี้พาหนะข้างหลังท่านเวลาเดินทาง

อิบну อับบาสถือว่าเป็นเด็กอัจฉริยะ ด้วยหัวใจที่เข้าใจอะไรง่าย และความคิดที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็นคนที่พูดมีเหตุผลหนักแน่น ไหวพริบปฏิภาณฉับไว ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ขอดุอาอ์ให้กับท่านว่า “โอ้ อัลลอฮฺขอทรงทำให้เขาเข้าใจในศาสนา และทรงสอนให้เขารู้การอรรถาธิบาย”

หลังจากที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เสียชีวิต อิบну อับบาส ก็มุ่งมั่นหาความรู้กับบรรดาเศาะหาบะฮ์ต่อไป ท่านเคยเล่าว่า “เมื่อฉันได้ยินว่ามีหะดีษกับเศาะหาบะฮ์คนใดคนหนึ่ง ฉันก็จะไปหาเขาและหยุดอยู่ที่ประตูบ้านเขาช่วงที่เขานอนพักกลางวัน ฉันจะปูผ้าของฉันและนอนอยู่หน้าบ้านนั้น ลมก็จะพัดเอาฝุ่นมากลบฉัน ถ้าหากฉันจะขออนุญาตเขาเข้าไปในบ้าน แน่แน่นอนว่าเขาก็ต้องอนุญาตให้กับฉัน เมื่อเขา

ออกมาเห็นฉันในสภาพนั้น เขาก็พูดกับฉันว่า ‘โई ญาติของท่าน รอชูลุลลอฮฺ อะไรคือสาเหตุที่พาท่านมาหาฉันเล่า? ท่านน่าจะ ใช้ให้ใครมาบอกฉัน แล้วฉันจะได้ไปหาท่านเอง!’ ฉันก็จะตอบ เขาว่า ‘ฉันต่างหากที่สมควรต้องมาหาท่าน เพราะความรู้นั้นเรา ต้องไปหามัน ไม่ใช่รอให้มันมาหาเรา!’”

อิบนุ อับบาสเคยจับที่เชือกจูงสัตว์พาหนะของซัยดฺ บิน ษาบิต เศาะหาบะฮ์ผู้ซึ่งเป็นพระกษัตริย์นักปราชญ์เรื่องฟิสิกส์ และช่วย ท่านจุมัน ซัยดฺจึงได้กล่าวว่า “จงปล่อยมันเสียเถิด โई ญาติของท่าน รอชูลุลลอฮฺ” ท่านก็ตอบไปว่า “นี่แหละคือสิ่งที่เราถูกสั่งให้ ปฏิบัติกับบรรดาผู้รู้ของเรา” ได้ยินดังนั้นซัยดฺก็จับมือของอิบนุ อับบาสและเอามาจูบ พร้อมกับกล่าวว่า “และนี่คือสิ่งที่เราถูก สั่งให้ปฏิบัติกับบรรดาญาติของท่านนบีของเรา ค็อลลิลลลอฮฺอะ ลัยฮิวะสลัลัม”

มัสรูก บิน อัล-อัญญะดะอฺ ตาบีอินอาวุโสท่านหนึ่งได้เคย กล่าวว่ “ถ้าท่านได้เห็นอิบนุ อับบาสท่านก็จะพูดว่าเขาเป็นคนที่ สง่างามที่สุด ถ้าท่านได้ยินเขาเอื้อนเอ่ยท่านก็จะพูดว่า นี่คื คนที่พูดเพราะฉะฉานที่สุด และถ้าท่านได้ฟังเขาปราศรัยท่านก็ ย่อมจะกล่าวว่า เขานี้แหละคือผู้ที่มีความรู้มากที่สุด”

อิบน์ อับบาส จะมีสถานที่ชุมนุมที่ใช้ในการตอบปัญหาต่างๆ เวลาที่มีคนมาถามเรื่องเกี่ยวกับอัลกุรอาน แนวกิริออาด การอ่านอัลกุรอานแบบต่างๆ การตีฟัสีรและอรรถาธิบาย เรื่องฟิกฮ์และการแบ่งมรดก เรื่องที่เกี่ยวกับภาษาอาหรับและบทกวี บางทีอาจจะมีการจัดสอนเฉพาะในเรื่องตีฟัสีร หรือไม่ก็ในเรื่องฟิกฮ์ ไม่ก็ในเรื่องสงครามต่างๆ ไม่ก็ในเรื่องบทกวี ไม่ก็ในเรื่องประวัติของชาวอาหรับ และวงศึกษาเฉพาะในเรื่องการให้โอวาท ตักเตือน

ท่านอุมัร บิน อัล-ค็อฎฏอบ เราะวะฎิยัลลอฮุอันฮุ จะให้อิบน์ อับบาส เข้ามาอยู่ใกล้ๆ ท่านเวลาที่ท่านจะแก้ปัญหาเรื่องยากๆ คอยขอคำปรึกษาในเรื่องที่ใหญ่หลวง ท่านจะพูดถึงอิบน์ อับบาสว่า “คนหนุ่มที่เทียบเท่าคนอาวุโส มีลึนที่ชอบถาม และหัวใจที่เปี่ยมด้วยปัญญา”

ในจำนวนคำคมของอิบน์ อับบาส ก็คือ “แท้จริง การที่ท่านยินดีกับบาปเมื่อท่านได้ทำมันนั้น ใหญ่หลวงหนักหนากว่าตัวบาปนั้นเสียเอง และแท้จริง การที่ท่านเสียตายเพราะพลาดไม่ได้ทำบาปใดๆ นั้น มันใหญ่หลวงและหนักหนากว่าตัวบาปนั้นเสียเองเช่นเดียวกัน”

ท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบการทำอิบาดะฮฺอย่างมาก โดยเฉพาะการถือศีลอดและการละหมาดกลางคืน

ท่านมักจะเข้าร่วมในวงสนทนาของท่านอุมฺ บักรฺ และ อุมฺรุ อยู่บ่อยๆ ซึ่งเป็นวงชุมนุมที่มีแต่เศาะหาบะฮฺอาวุโส และ เมื่อบรรดาเศาะหาบะฮฺเหล่านั้นรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะมีผู้เยาว์ อย่างอิบนุ อับบาสอยู่ด้วย ในขณะที่ลูกๆ ของพวกเขาเองไม่เคย ได้มีโอกาสเช่นเขา ท่านอุมฺรุก็เลยคิดที่จะแสดงให้พวกเขาเห็น ถึงวุฒิภาวะและสถานะของอิบนุ อับบาส ท่านจึงถามทุกคนที่ อยู่ในนั้นว่า อะไรคือความหมายของสุเราะฮฺ อัน-นัศรฺ ซึ่ง คำตอบของอิบนุ อับบาส ก็คือ สุเราะฮฺนี้เป็นการบอกถึงการสิ้น อายุขัยของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

อิบนุ อับบาส เสียดวงตาของท่านในบั้นปลายชีวิต และ สิ้นลมหายใจเมื่ออายุได้ 71 ปี

อัน-นุอฺมาน บิน บะซีรฺ เราะฮฺฎัลลอฮุอันฮุ

เป็นทารกคนแรกของชาวอันศอรฺหลังเหตุการณ์การ ยิจญ์เราะฮฺ เกิดเมื่อเดือนญมาดัลอูลาปีที่สองฮิจญ์เราะฮฺศักราช

เมื่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เสียชีวิต นุอุมานมีอายุได้เก้าปีเท่านั้น

ในจำนวนหะดีษที่ท่านได้รายงานก็คือ “แท้จริง สิ่งหะลาหลันั้นชัดเจน สิ่งหะรอมนั้นก็ชัดเจน และระหว่างทั้งสองนั้นมีสิ่งที่คลุมเครือ”

ท่านเป็นคนที่มุ่งมั่นหาความรู้ และเป็นทีรำลึกในความสามารถด้านการวินิจฉัยข้อตัดสินชี้ขาดและการพิพากษา มุอาวิยะฮฺได้แต่งตั้งให้ท่านดูแลเมืองกุฬะฮฺเป็นเวลาเก้าเดือน จากนั้นก็ย้ายไปเป็นผู้พิพากษาที่เมืองซาม

ท่านเป็นคนที่เอื้ออารีและใจกว้างต่อคนยากไร้และขัดสน

ท่านเสียชีวิตเมื่ออายุได้ 65 ปี ด้วยสภาพที่ตายชะฮีดในสงคราม

มุอาซ บิน อัมรฺ และ มุอาวิซ บิน อัฟรอฮฺ เราะะฎิยัลลอฮุอันฮุม่า

ทั้งสองคนเป็นลูกของเศาะหาบะฮฺ เมื่อได้ยินข่าวว่าอุมูญะฮัลได้ด่าทอท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทั้งสองคน

เลยตั้งใจแน่วแน่ว่าจะปลิดชีวิตของเขาให้ได้เพื่อปกป้องท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

อัปดูเราะหฺมาน บิน เอาฟู เล่าว่า “แท้จริง ฉันอยู่ใน
แถวของกองทหารมุสลิมในสงครามบะดร์ รุ่งๆ ฉันก็หันไปเห็น
เด็กสองคนทางขวาและซ้ายมือของฉัน และเหมือนว่าฉันไม่ค่อย
จะเชื่อสายตาตัวเองที่เห็นเด็กสองคนในทีแบบนี้ คนหนึ่งได้มา
เข้าถามฉันอย่างลับๆ ไม่ให้สหายของตัวเองรู้ว่า ‘โอ้ ท่านอา คน
ไหนกันที่ซื้ออบู ญะฮัล?’ ฉันก็ถามเขาว่า ‘ถ้าเจ้ารู้แล้ว เจ้าจะทำ
อะไร?’ เขาตอบว่า ‘ฉันได้ยินว่าเขาด่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ ถ้าฉันเห็นเขา ฉันจะไม่
ปล่อยยให้ตัวเขาหลุดรอดไปจากสายตาฉันได้ จนกว่าคนที่เร็ว
กว่าจะฆ่าอีกคนหนึ่งให้ตายเสีย’ ฉันแปลกใจมากที่ได้ยินเช่นนั้น
และแล้วเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งก็มาถามฉันเหมือนที่สหายของเขา
ได้ถามมาก่อนหน้า สักพักเมื่อฉันเห็นอบู ญะฮัล ฉันก็บอกกับ
พวกเขาว่า ‘นี่อย่างไรละอบู ญะฮัลที่พวกเจ้าถามหา’ ทั้งสองคน
จึงรีบรุดและชักดาบฟันเขาเป็นแผลฉกรรจ์อย่างหนักที่เดียวจน
เกือบเสียชีวิต จากนั้นอัปดุลลอฮฺ บิน มัสอูด ก็เข้ามารับช่วง
จัดการปลิดชีวิตเขาต่อจนเสร็จ”

อิบน์ มัสอูดเองก็รับอิสลามตอนอายุไม่ถึงยี่สิบปี เป็นคนร่างผอมเล็ก แต่ฉลาดหลักแหลม หัวใจสะอาดบริสุทธิ์ ชอบและหลงใหลความรู้ ท่านจะเกาะติดท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลิม และปฏิบัติตามสุนนะฮฺของท่านอย่างเคร่งครัด และเป็นหนึ่งในจำนวนเศาะหาบะฮฺที่เชี่ยวชาญในเรื่องฟิกฮฺ

ที่มา <http://www.islamselect.net/mat/91982>